

ยางตกนักศึกษาแห่ลาออก

โพสต์ทูเดย์ - ยางราคาตกส่งผลกระทบต่อ นักศึกษา มอ.ลาออก-ขอพักการเรียนแล้ว ร่วมพันคน


นายสุพจน์ โกวิทยา รองอธิการบดี ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (มอ.) เปิด เผยว่า ปัญหาราคายางที่ตกต่ำมาอย่างต่อเนื่อง ส่งผลกระทบต่อให้นักศึกษา มอ. ทั้ง 5 วิทยาเขตได้รับผลกระทบต้อง ลาออกและพักการเรียนแล้วจำนวน 811 คน ซึ่ง มอ.ได้หาทางช่วยเหลือแล้ว

“มอ.จะไม่ปล่อยให้ปัญหาเศรษฐกิจ มาเป็นอุปสรรคทำให้นักศึกษาที่มีความ มุ่งมั่นในการเรียนเหล่านี้ต้องลาออกหรือ

พักการศึกษา จากการสำรวจได้แบ่ง นักศึกษาที่ได้รับผลกระทบ 2 กลุ่ม กลุ่ม แรก 195 คน ช่วยเหลือโดยการให้ทุนการ ศึกษา 2,000 บาท ขยายเวลาผ่อนผัน ค่าธรรมเนียมการศึกษา และให้ทุนทำงาน แลกเปลี่ยนไม่เกินเดือนละ 50 ชั่วโมง ส่วนกลุ่มที่ 2 มี 616 คน ช่วยเหลือโดย การให้ทุนทำงานแลกเปลี่ยนไม่เกินเดือน ละ 50 ชั่วโมง” นายสุพจน์ กล่าว

ด้านนายทศพล ขวัญรอด ประธาน ภาควิชาเศรษฐศาสตร์พาณิชยศาสตร์และสวน ยางพาราแห่งประเทศไทย (คยปท.) กล่าว ว่า นโยบายของรัฐบาลที่ปล่อยให้ราคา ยางพาราเป็นไปตามกลไกการตลาด ส่ง

ผลให้ราคาขายตกต่ำลงมาก ทำให้บุตร หลานของเกษตรกรชาวสวนยางจำนวน มากต้องพักการศึกษาในช่วงคราว

ทั้งนี้ บุตรหลานเกษตรกรสวนยางที่ ลาออกหรือพักการเรียน ส่วนใหญ่กำลัง ศึกษาในระดับมัธยมปลาย ปวช. และ ปวส. ซึ่งสูงกว่าการศึกษาค้นคว้า โดย ผู้ที่ลาออกหรือพักการศึกษาจะเดินทางไป ทำงานหารรายได้ที่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา และที่ จ.ภูเก็ต เป็นส่วนมาก โดยงานส่วนใหญ่เป็นงานบริการตามโรงแรม ร้านอาหาร และโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปสัตว์น้ำ ซึ่งรายได้ค่อนข้างดี เป็นการช่วยเหลือ ผู้ปกครองอีกทางหนึ่ง 

ที่มา โพสต์ทูเดย์ 3 มิ.ย. 59 น. B 8

แฟ้มข่าว



● ยางพาราพุ่งดิ่งยอดกระบะโต

นายสุรพงษ์ ไพสิฐพัฒนพงษ์ รองประธานและโฆษกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยว่า ตลาดรถยนต์เดือนเมษายน 2559 มียอดผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศจำนวน 57,574 คัน ขยายตัว 31.63% จากช่วงเดียวกับปีก่อน เนื่องจากสัดส่วนการผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศ เดือนเมษายนอยู่ที่ 41.65% จากปกติมีสัดส่วนไม่เกิน 40% ยอดผลิตรถยนต์เพื่อจำหน่ายในประเทศที่เพิ่มขึ้นสอดคล้องกับยอดขายในประเทศเดือนเมษายน เพิ่มขึ้น 1.7% ถือเป็นเดือนแรกของปีนี้ที่ยอดขายในประเทศสูงกว่าช่วงเดียวกับปีก่อน ทั้งยอดขายรถพีวีวีที่เพิ่มขึ้น 92% และยอดขายรถกระบะเพิ่มขึ้น 13% เนื่องจากเศรษฐกิจในประเทศค่อยๆ ฟื้นตัวจากการลงทุนและการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐที่เริ่มเห็นผลในแง่การอัดฉีดเม็ดเงินเข้าถึงระบบ กำลังซื้อคนในประเทศเริ่มกลับมา หลังสถานการณ์ราคาสินค้าเกษตรที่เคยตกต่ำบรรเทาลง เช่น ราคายางพาราปรับตัวสูงขึ้น ทำให้ยอดขายรถกระบะเพิ่มขึ้นตามไปด้วย



ความแห้งแล้ง ศัตรูตัวร้ายของพี่น้อง 'เกษตรกร'



! ชียนง่ายยๆ อย่างที่รู้กันโดยทั่วไปแล้วว่า บ้านเราเป็นประเทศเกษตรกรรม "เกษตรกร" คือคนส่วนใหญ่ เมื่อราคาพืชผลการเกษตรตกต่ำ โดยเฉพาะพืชหัวหลักๆ อย่างข้าว ยางพารา มันสำปะหลัง ฯลฯ ส่งออกไม่ได้ตามเป้าหมาย พี่น้องชาวนา ชาวไร่ ชาวสวนไม่มีเงินใช้จ่าย "เศรษฐกิจ" ย่อมต้องมีปัญหาหนักหนายิ่งกว่านั้นขึ้นไปอีกเมื่อเกิดความแห้งแล้งอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อนในปีที่ถูกแล้งกำลังจะผ่านเลย ทั้งที่ก่อนหน้านั้นชาวนาก็ไม่มีน้ำเพื่อทำนาลำบากยากเข็ญไปจนทั่ว แม้รัฐบาลพยายามช่วยเกษตรกรด้วยการอัดฉีดเงินช่วยเหลือลงไปทั้งชาวนา ชาวสวน ชาวไร่ แต่ดูเหมือนเงินจะเยียวยา

ฝนเริ่มมาในฤดูฝนแต่ก็แถมพายุมาสร้างความเสียหายให้กับเรือสวนไร่ในราวมทั้งบ้านเรือนที่อยู่อาศัยพอสมควร

ซึ่งก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าจะเพียงพอในการเลี้ยงดูเกษตรกรให้ได้ทำการเพาะปลูก หรือว่าจะมากเกินความต้องการจนกลายเป็นความเสียหายดังที่เคยเกิดขึ้นมาแล้ว

! เมื่อเป็นเมืองเกษตรกรรมใดๆ ก็ย่อมรู้ว่าขาดน้ำไม่ได้ เหมือนกับน้ำจะมากเกินความต้องการจนไหลบ่าท่วมทำลายผลผลิตรวมทั้งสร้างความเสียหายสู่เมืองที่ไม่ดี

เพราะฉะนั้น คงจะต้องทำอะไรกันสักอย่างที่เรียกกันว่าบริหารจัดการน้ำอย่างที่มีผู้รู้ทั้งหลายพูดจกกันอยู่อย่างต่อเนื่อง

ง่ายๆ ก็คือ เมื่อมีน้ำมากก็สามารถจัดการให้อยู่ในที่ที่ควรอยู่หมุนเวียนเปลี่ยนไปให้ได้ประโยชน์ และเก็บกักไว้ใช้สอยให้เพียงพอในหน้าแล้งเมื่อน้ำน้อย

ฟังดูง่าย แต่เมื่อลงมือบริหารจัดการแล้วมันไม่ง่ายเอาเสียเลย ต้องมีงบประมาณมหาศาล มีนักวิชาการ นักปฏิบัติระดับสมรรถนะซึ่งควรต้องมีการลงมือกันมาก่อนหน้านั้นนานแล้ว เพราะจะเอาแต่พึ่งพาธรรมชาติเท่านั้นคงลำบาก เพราะปัจจุบันอะไรๆ ก็แปรเปลี่ยนเพี้ยนไปจนหมด

นายแพทย์ซึ่งตัดสินใจหันไปศึกษาวิชาพระพุทธเจ้า โดยหันหน้าเข้าวัดบวชเรียนแสวงหาความสงบ และไปจำพรรษาอยู่ในพื้นที่จังหวัดระยองด้านทิศตะวันออกก็มีเขตติดต่อกับจังหวัดฉะเชิงเทรา ส่งรูปมาทางไลน์พร้อมข้อความว่า "น้ำตกเขาชะเมา" ในพื้นที่จังหวัดระยองน้ำแห้งเหือดจนปลาตายเกลื่อนด้วยความร้อนจัดแบบไม่เคยพบเห็น

ขณะที่ก่อนหน้านั้นในบางอำเภอของเมืองจันทร์เกิดพายุฤดูร้อนสร้างความเสียหายให้สวนผลไม้ โดยเฉพาะทุเรียนที่กำลังจะเก็บผลได้แล้วหล่นเกลื่อนเป็นสัญญาณบอกเหตุว่าผลผลิตผลไม้ตั้งแต่ทุเรียน มังคุด ลองกอง ฯลฯ ต้องลดลงอย่างไม่ต้องสงสัย ราคาคงจะต้องสูงขึ้นเมื่อถึงมือผู้บริโภค และเพราะความแห้งแล้งความสมบูรณ์ของผลไม้ก็มีปัญหาไม่สมบูรณ์สวยงาม มีขนาดเล็กลงไปบ้าง รสชาติอาจเปลี่ยนไปพอสมควร

บางปีระหว่างที่ผลผลิตผลไม้ถึงเวลาเก็บเกี่ยวพร้อมกัน ชาวนานำมังคุดออกมาตั้งเต็นท์เรียงรายขายกันริมถนนกิโลกรัมละ 8-9-10 บาท

แต่สำหรับฤดูกาลนี้มังคุดออกมาจากสวนด้วยราคากิโลละเท่าไรไม่รู้ได้

แต่ว่ามาถึงมือผู้ซื้อหาไปรับประทานที่จังหวัดระยองเมืองผลไม้ตกกิโลกรัมละ 120-160 บาท

ทุเรียนหมอนทองออกจากสวนราคากิโลกรัมละ 90 กว่าบาท ถึงผู้บริโภคก็ปาเข้าไปกว่า 150 บาท

ตอนนี้จะไปหาผลไม้ราคาอื่นๆ แถว 3 จังหวัดภาคตะวันออกคงยากสักหน่อย

! ดียังอย่างนี้คือรู้สึกคือคือได้แทนชาวนาไม่ได้ แต่ปรากฏว่าผลผลิตมันตกต่ำเพราะความทวีปิตของดินที่อากาศประเดี๋ยวร้อนประเดี๋ยวหนาว อย่างเช่นเดือนธันวาคมเป็นฤดูหนาวกลับมีฝนตกเดือนมษายน มะม่วงมังคุดแตกใบอ่อนซึ่งเป็น

ธรรมชาติของต้นไม้เมื่อแตกใบอ่อนอาหารทุกชนิดก็ต้องไปเลี้ยงใบ ไม่เลี้ยงลูกเรียกว่าสลัดลูกมันก็ไม่ค่อยจะผลึก ขณะเดียวกันฝนไม่ตกเลย

เพื่อนเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏซึ่งปักหลักสอนศิษย์ทางฝั่งปากตะวันออกมายาวนาน ไม่ว่าจะเป็นอดีตผู้แทนราษฎรที่ต้องการอัพเกรดเพิ่มทุนศึกรี้ก็ล้วนผ่านการสอนสั่งแนะนำจากอาจารย์มาแล้วทั้งสิ้น ถึงวันนี้ท่านหยุดพักผ่อนส่งมอบไม้ต่อให้กับทายาทที่ปลูกฝังมาจนถึงฝั่งฟ้าได้เป็นอาจารย์สืบต่อไป

ตัวเองหันมาถืออาชีพชาวสวนของจังหวัดจันทบุรี ซึ่งเป็นมรดกตกทอดมาจากคุณปู่ เพราะตัวท่านเองเป็นคนขึ้นเหมืองหลวงห่อโลธร แต่ก็ไปเติบโตรับเรียนในระดับมัธยมต้นๆ ยังจังหวัดระยอง

! อาจารย์เป็นอีกคนหนึ่งซึ่งถูกเหมาให้เข้ามาอยู่ในกลุ่มกวนเด็กเกรในสายของครูสมัยตั้งแต่เมื่อกว่า 50 ปีผ่าน อย่างที่เคยบอกกล่าวไปแล้วว่าคุณครูท่านกรูณาบัญญัติชื่อแบบให้เกียรติเด็กเกรเหล่านี้ว่า "กักเจ้าตาก" เพราะกินนอนนั่งเล่นอยู่แถววัดลุ่ม (พระอารามหลวง) ทุ่งๆ ที่มันไม่ได้เกร เพียงแต่เป็นเด็กอยากรู้อยากเห็น ชุกชวนตามประสาเด็กอายุ 14-15 ปี บังเอิญแต่ว่าไม่สบอารมณ์ใคร่แก่ก็เท่านั้นเอง เพราะในกลุ่มบางคนก็เป็นลูกชาวบ้านธรรมดาหาเข้ากินค่ากระตียดไปทางยากจนจนแก่ไม่ชอบพอ เพราะไม่ได้เป็นลูกข้าราชการระดับสูงของจังหวัด

ท่านอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏ จากอดีตเป็นเด็กดีเรียบร้อยช่างเจรจาพาที้ ผู้หลักผู้ใหญ่ให้ความรักใคร่เอ็นดู แม้จะถูกยึดเยียดให้มาอยู่ในกลุ่มชุกชวนนี้ ไม่มีใครคนไหนเชื่อว่าเขาจะเถรเหมือนเพื่อนในกลุ่ม ทุกวันนี้พวกเขาทั้งหลายยังเวียนวนมาพบกัน ในยามสูงวัยแม้จะมีปัญหาเจ็บป่วยบ้าง ไม่สะดวกในการเดินทางบ้าง แต่ก็ยังนัดหมายเพื่อพบกันอย่างสนุกสนานเฮฮาสำหรับเวลาที่เหลือไม่มากอย่างสม่ำเสมอ

สวนผลไม้ที่อาจารย์ได้รับมรดกตกทอดมาจากพ่อ
สมควร ชนิดที่ว่าในยามที่ฝนฟ้าตกต้องตามฤดูกาล
อากาศไม่แปรปรวนเฉพาะสวนมังคุดก็คงเก็บเองไม่
ไหว ต้องพึ่งพาแรงงานมาเก็บ

แต่ในสวนอาจารย์มีแรงงานเป็นคนภาคตะวันออก
เฉียงเหนือซึ่งเดินทางมากันเป็นกลุ่มมาเข้าบ้านอยู่
ด้วยกัน และรับจ้างเก็บผลไม้ในฤดูที่ผลผลิตออก
มาพร้อมกันหลายๆ เมื่อหมดผลไม้ก็ไปทำงานรับจ้าง
อย่างอื่น

แต่ปีนี้ไม่มีพื่อให้เก็บ พวกเขารวมกลุ่มกันมาเหมือน
พวกที่เดินทางมาขายล็อตเตอร์นั้นแหละ แตกต่าง
จากแรงงานต่างชาติโดยเฉพาะกัมพูชา ซึ่งทุกวันนี้มี
นายหน้าติดต่อเจรจาเรื่องราคาทั้งการเข้ามาพักอาศัย
เพื่อเก็บผลไม้ หรือก็ไม่ก็เดินทางไปกลับเพราะเงินหมุน
ตราด มีเขตแดนติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน

สภาพพื้นที่อันอุดมสมบูรณ์ รวมทั้งสภาพอากาศ
ยามปกติของสามจังหวัดที่ทำการเกษตรโดยเฉพาะ
สวนผลไม้เป็นหลักนั้นได้เริ่มเปลี่ยนแปลงไป เช่น
เกิดแล้งจัดอย่างไม่เคยมีมาก่อน เจ้าของสวนบาง
รายบอกว่าตั้งแต่ทำสวนมาบ่อน้ำในสวนไม่เคยแห้ง
แต่ปีนี้แห้งเหือด ซึ่งมันเป็นเรื่องที่น่าแปลกใจ
ว่าเราจะต้องเตรียมตัวทำอะไรกันสักอย่างได้แล้ว
เพราะในสามจังหวัดนี้ยามที่ฝนฟ้าตกต้องตาม
ฤดูกาลน้ำก็มากจนล้นกับท่วมแต่ไม่มีการจัดการ
ที่ดี เช่น การกักเก็บเอาไว้

! ขึ้นเพื่อการเกษตรจริงๆ ในจังหวัดจันทบุรี ไม่
น่าจะมี หรือมีเพียงขึ้นเล็กๆ น้อยๆ ประเภท
ฝ้ายเพื่อป้องกันน้ำเค็ม น้ำท่วม ไม่สามารถกักเก็บ
น้ำได้เพียงพอ

สุดท้ายแดนจังหวัดตราดป่าไม้ที่เคยอุดมสมบูรณ์
สามารถดูดซับน้ำได้เป็นอย่างดีก็เริ่มหดหายไม่มีเหลือ
ส่วนที่จังหวัดระยองมีอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่พอ
สมควรสองแห่ง “อ่างเก็บน้ำดอกกราย” คงเพื่อการ
อุตสาหกรรมมากกว่าการเกษตร และมีบริษัทบริหาร
จัดการน้ำ

ส่วน “อ่างเก็บน้ำประแสร์” แม้จุดมุ่งหมายเพื่อ
การเกษตรกรรม แต่ในยามที่แล้งจัดถึงขนาดแม่น้ำ
ระยองแห้งผากก็ยังต้องผันมาช่วยด้านอุตสาหกรรม
ด้วย

ทุกสิ่งทุกอย่างล้วนเปลี่ยนแปลงแปรผันจะเอาแต่
รอคอยโดยพึ่งพาเพียงธรรมชาติอย่างเดียวลำหรับทุก
วันนี้เห็นจะยกกรามทั้งไม่มีความแน่นอน

รัฐที่ฉลาดก้าวหน้าเต็มไปด้วยผู้บริหารระดับสมอง
ต้องลงทุนลงแรงอย่างเต็มที่ในการบริหารจัดการเกี่ยว
กับเรื่องน้ำสำหรับการเกษตร ซึ่งเป็นอาชีพหลักของ
ประเทศ

ขณะเดียวกัน รัฐต้องยื่นมือเข้ามาบริหารจัดการ
เรื่องการตลาดให้ชัดเจนเรื่องราคา ไม่ให้เปลี่ยนแปลง
ขึ้นลงอย่างรวดเร็วแบบไร้มาตรฐานอย่างเช่น ราคา
ยางพารา ดังที่ผ่านมา

สำหรับการค้าการส่งออกผลไม้ตั้งแต่ลำไย ทุเรียน
มังคุด ลองกอง และอื่นๆ ในภาคตะวันออกทุกวัน
นี้มีพ่อค้าคนจีนมาตั้งโรงเรือนใหญ่โตที่เรียกกันว่า
“ล้ง” รับซื้อผลผลิตเพื่อการส่งออกแทนคนไทยไป
เรียบร้อยแล้ว

บางครั้งมีการลงทุนให้กับชาวสวนเพื่อที่เมื่อเกิด
ผลผลิตก็ต้องขายให้กับเขาอย่างเดียว โดยเขาเป็น
ผู้กำหนดราคา

ยังขาดแต่ว่าในที่สุดก็อาจมี “เกษตรกรชาวจีน”
เข้ามาทำสวนผลไม้กันเสียเองเพื่อการส่งออกกลับ
ไปบ้านเขา เชื่อเถอะอะไรๆ ก็เป็นไปได้ทั้งนั้น

**การรुक็ือบอาจจะใช้เวลาอีกไม่นานเสีย
ด้วย? ●**

รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังประจำเดือนเมษายน 2559

- ThaiPR.net 31 พ.ค. 2559

กรุงเทพฯ--31 พ.ค.--กลุ่มสารนิเทศการคลัง กระทรวงการคลัง

"เศรษฐกิจไทยในเดือนเมษายน 2559 สะท้อนสัญญาณปรับตัวดีขึ้นจากการบริโภคและการลงทุนภาคเอกชน โดยเฉพาะ การลงทุนในหมวดก่อสร้าง ขณะที่การใช้จ่ายรัฐบาลยังเป็นปัจจัยสนับสนุนเศรษฐกิจไทยโดยขยายตัวสูงที่ร้อยละ 16.8 ต่อปี สำหรับการส่งออกสินค้ากลับมาหดตัวอีกครั้งในกลุ่มตลาดและสินค้าส่งออกหลัก ในด้านอุปทานพบว่า ภาคการท่องเที่ยวยังคงขยายตัวได้ดี ขณะที่ราคาสินค้าเกษตรปรับตัวดีขึ้นทำให้รายได้เกษตรกรที่แท้จริงสามารถกลับมาขยายตัวเป็นบวกได้"

นายกฤษฎา จีนะวิจารณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยรายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังประจำเดือนเมษายน 2559 "เศรษฐกิจไทยในเดือนเมษายน 2559 สะท้อนสัญญาณปรับตัวดีขึ้นจากการบริโภคและการลงทุนภาคเอกชน โดยเฉพาะการลงทุนในหมวดก่อสร้าง ขณะที่การใช้จ่ายรัฐบาลยังเป็นปัจจัยสนับสนุนเศรษฐกิจไทยโดยขยายตัวสูงที่ร้อยละ 16.8 ต่อปี สำหรับการส่งออกสินค้ากลับมาหดตัวอีกครั้งในกลุ่มตลาดและสินค้าส่งออกหลัก ในด้านอุปทานพบว่า ภาคการท่องเที่ยวยังคงขยายตัวได้ดี ขณะที่ราคาสินค้าเกษตรปรับตัวดีขึ้นทำให้รายได้เกษตรกรที่แท้จริงสามารถกลับมาขยายตัวเป็นบวกได้" โดยมีรายละเอียด สรุปได้ดังนี้

การบริโภคภาคเอกชนในเดือนเมษายน 2559 มีสัญญาณปรับตัวดีขึ้นจากเดือนก่อนหน้า สะท้อนจากยอดการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม ณ ราคาครั้งที่ ในเดือนเมษายนที่กลับมาขยายตัวเป็นบวกที่ร้อยละ 2.5 ต่อปี โดยเป็นผลจากการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มที่จัดเก็บจากฐานการใช้จ่ายภายในประเทศที่ขยายตัวร้อยละ 6.2 ต่อปี ในขณะที่การจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากการนำเข้าหดตัวร้อยละ -3.6 ต่อปี สำหรับปริมาณจำหน่ายรถยนต์จักรยานยนต์ขยายตัวได้เช่นกันที่ ร้อยละ 2.9 ต่อปี เนื่องจากมีโปรโมชั่นขยอตขายในเดือนเมษายน กอปรกับราคาสินค้าเกษตรโดยเฉพาะราคา **ยางพารา** ที่มีทิศทางปรับตัวดีขึ้น ส่งผลต่อรายได้เกษตรกรที่แท้จริงให้กลับมาขยายตัวได้ในรอบ 4 เดือน มาอยู่ที่ร้อยละ 2.7 ต่อปี อย่างไรก็ตาม ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเกี่ยวกับเศรษฐกิจไทยโดยรวม ปรับตัวลดลงมาอยู่ที่ระดับ 61.5 เนื่องจากผู้บริโภคยังคงมีความกังวลเกี่ยวกับกำลังซื้อของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาภัยแล้ง และความผันผวนของเศรษฐกิจโลก เป็นสำคัญ

การลงทุนภาคเอกชนในเดือนเมษายน 2559 มีสัญญาณดีขึ้นจากการลงทุนในหมวดก่อสร้าง สะท้อนจากภาษีจากการทำธุรกรรมอสังหาริมทรัพย์ขยายตัวเร่งขึ้นที่ร้อยละ 58.8 ต่อปี

จากเดือนก่อนหน้าที่ขยายตัวร้อยละ 15.7 ต่อปี สำหรับปริมาณจำหน่ายปูนซีเมนต์ขยายตัวได้ที่ร้อยละ 0.1 ต่อปี ขณะที่การลงทุนในหมวดเครื่องมือเครื่องจักรยังคงชะลอตัวสะท้อนจากปริมาณนำเข้าสินค้าทุนที่หดตัวร้อยละ -13.4 ต่อปี และเมื่อหักสินค้าพิเศษ (เครื่องบิน เรือ และรถไฟ) พบว่า หดตัวเช่นกันที่ร้อยละ -7.2 ต่อปีสถานการณ์ด้านการคลังในเดือนเมษายน 2559 สะท้อนบทบาทนโยบายการคลังในการสนับสนุนเศรษฐกิจต่อเนื่อง โดยเฉพาะการใช้จ่ายของรัฐบาลจากการเร่งรัดการลงทุนของรัฐบาลที่ขยายตัวในระดับสูง

สะท้อนจากการเบิกจ่ายงบประมาณรวมสามารถเบิกจ่ายได้จำนวน 223.6 พันล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 16.8 ต่อปี โดยการเบิกจ่ายจากงบประมาณปีปัจจุบันเบิกจ่ายได้จำนวน 211.5 พันล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 18.2 ต่อปี มาจาก (1) รายจ่ายประจำ 186.3 พันล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 19.3 ต่อปี และ (2) รายจ่ายลงทุน 25.2 พันล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 10.6 ต่อปี สำหรับการจัดเก็บรายได้รัฐบาล พบว่า รัฐบาลสามารถจัดเก็บรายได้สุทธิ (หลังหักจัดสรรให้ อปท.) ได้จำนวน 170.3 พันล้านบาท หดตัวร้อยละ -0.5 ต่อปี ขณะที่ดุลเงินงบประมาณขาดดุลจำนวน -56.4 พันล้านบาท

ด้านอุปสงค์จากต่างประเทศผ่านการส่งออกสินค้ากลับมาหดตัวอีกครั้ง โดยในเดือนเมษายน 2559 มูลค่าการส่งออกสินค้าในรูปดอลลาร์สหรัฐหดตัวอยู่ที่ร้อยละ -8.0 ต่อปี โดยเป็นการหดตัวตามกลุ่มสินค้าส่งออกในทุกกลุ่มสินค้า ยกเว้นเกษตรกรรมที่ยังขยายตัวเป็นบวก ขณะที่ภาพรวมการส่งออกรายตลาดหดตัว โดยเฉพาะคู่ค้าหลัก ได้แก่ สหรัฐ จีน ญี่ปุ่น สหภาพยุโรป และ ASEAN-9 แต่ตลาดส่งออกไปฟิลิปปินส์ อินโดนีเซียและเวียดนามยังสามารถขยายตัวได้ ทั้งนี้ หากเปรียบเทียบมูลค่าการส่งออกสินค้าของไทยกับประเทศอื่นๆ ในภูมิภาค จะพบว่าประเทศต่างๆ มีการหดตัวเช่นเดียวกัน และหากเปรียบเทียบในช่วง 4 เดือนแรกของปี 2559 จะพบว่า มูลค่าการส่งออกสินค้าของไทยที่มีการหดตัวอยู่ที่ร้อยละ -1.2 ต่อปี ซึ่งเป็นการหดตัวน้อยกว่ามูลค่าการส่งออกสินค้าของประเทศอื่นๆ ในภูมิภาค

เครื่องชี้เศรษฐกิจด้านอุปทานขยายตัวได้ดีจากภาคการท่องเที่ยวที่ขยายตัวต่อเนื่อง สะท้อนจากจำนวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศที่เดินทางเข้าประเทศไทยในเดือนเมษายน 2559 ขยายตัวต่อเนื่องที่ร้อยละ 9.8 ต่อปี โดยเป็นนักท่องเที่ยวที่ขยายตัวได้ดีจาก จีน รัสเซีย เกาหลี และกลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน เช่น พม่า กัมพูชาและลาว สำหรับดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตรหดตัวชะลอลงที่ร้อยละ -1.6 ต่อปี โดยเป็นการหดตัวของผลผลิตข้าวเปลือก และปาล์มน้ำมัน เป็นสำคัญ แต่เมื่อปรับผลทางฤดูกาลขยายตัวได้ร้อยละ 2.4 ต่อปี จากผลผลิตสินค้าเกษตรในกลุ่ม **ยางพารา** มันสำปะหลัง ข้าวโพด และหมวดปศุสัตว์ ที่ขยายตัวได้ดี สำหรับดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม (TISI) อยู่ที่ระดับ 85.0 ปรับตัวลดลงจากเดือนก่อนหน้า เนื่องจากผู้ประกอบการยังมีความกังวลต่อการแข็งค่าของเงินบาทที่กระทบต่อขีดความสามารถในการส่งออกและปัญหาภัยแล้งทำให้ขาดแคลนวัตถุดิบ ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตรที่ราคาปรับตัวสูงขึ้น

เสถียรภาพเศรษฐกิจไทยทั้งในประเทศและต่างประเทศยังอยู่ในเกณฑ์ดี สะท้อนจากอัตราเงินเฟ้อทั่วไปและอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานที่ยังอยู่ในระดับต่ำที่ร้อยละ 0.1 และ 0.8 ต่อปี ตามลำดับ สำหรับอัตราการว่างงานอยู่ในระดับต่ำเช่นกัน โดยในเดือนเมษายนอยู่ที่ร้อยละ 1.0 ของกำลังแรงงานรวม หรือคิดเป็นผู้ว่างงาน 3.96 แสนคน ขณะที่สัดส่วนหนี้สาธารณะต่อ GDP ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2559 อยู่ที่ระดับร้อยละ 44.0 ถือว่ายังอยู่ภายใต้กรอบความยั่งยืนทางการคลังที่ตั้งไว้ไม่เกินร้อยละ 60.0 สำหรับเสถียรภาพภายนอกประเทศยังอยู่ในระดับมั่นคงและสามารถรองรับความเสี่ยงจากความผันผวนของเศรษฐกิจโลกได้ สะท้อนจากทุนสำรองระหว่างประเทศ ณ สิ้นเดือนเมษายน 2559 อยู่ที่ระดับ 178.6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งสูงกว่าหนี้ต่างประเทศระยะสั้นประมาณ 3.2 เท่า

ข่าวเศรษฐกิจ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร -- พุทธศักราชที่ 2 มิถุนายน 2559 16:13:45 น.

1. สรุปภาวะการผลิต การตลาดและราคาภายในประเทศ

ราคายางเปลี่ยนแปลงในช่วงแคบๆ มีทิศทางเดียวกับตลาดล่วงหน้าโตเกียว เนื่องจาก การแข็งค่าของเงินเยน และราคาน้ำมันที่ปรับตัวลดลง ส่งผลให้ภาวะการซื้อขายในตลาดล่วงหน้าผันผวน ประกอบกับ

นักลงทุนวิตกกังวลหลังจากเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ออกมาสนับสนุนให้เฟดปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย รวมทั้งสต็อกยางจีนยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง อยู่ที่ระดับ 317,467 ตัน (วันที่ 20 พฤษภาคม 2559)

การส่งมอบยางของการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) แก่บริษัท ซิโนเคม จำกัด รัฐวิสาหกิจจีน ในลอตที่ 2

จำนวน 1.66 หมื่นตัน บริษัทซิโนเคม ต้องการซื้อจากรัฐบาลจีนก่อน เนื่องจาก เป็นการซื้อในแบบ

รัฐต่อรัฐและเกี่ยวข้องกับเรื่องรถไฟความเร็วสูงไทย-จีน

ราคาที่เกี่ยวข้องซื้อขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ

1. ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 1 ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 54.77 บาท ลดลงจาก 55.68 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา กิโลกรัมละ 0.91 บาท หรือลดลงร้อยละ 1.63

2. ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 2 ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 54.27 บาท ลดลงจาก 55.18 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา กิโลกรัมละ 0.91 บาท หรือลดลงร้อยละ 1.65

3. ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 3 ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 53.77 บาท ลดลงจาก 54.68 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา กิโลกรัมละ 0.91 บาท หรือลดลงร้อยละ 1.66

4. ยางก้อนคละ ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 24.09 บาท ลดลงจาก 24.42 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา กิโลกรัมละ 0.33 บาท หรือลดลงร้อยละ 1.35

5. เศษยางคละ ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 21.12 บาท ลดลงจาก 21.58 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา กิโลกรัมละ 0.46 บาท หรือลดลงร้อยละ 2.13

6. น้ำยางสดคละ ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 52.30 บาท ลดลงจาก 54.83 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา กิโลกรัมละ 2.53 บาท หรือลดลงร้อยละ 4.61

ราคาส่งออก เอฟ.โอ.บี. ซื้อขายล่วงหน้าส่งมอบเดือนมิถุนายน 2559 ณ ท่าเรือกรุงเทพ

1. ยางแผ่นรมควันชั้น 1 ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 57.45 บาท ลดลงจาก 63.01 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา กิโลกรัมละ 5.56 บาท หรือลดลงร้อยละ 8.82

2. ยางแผ่นรมควันชั้น 3 ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 56.30 บาท ลดลงจาก 61.86 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา กิโลกรัมละ 5.56 บาท หรือลดลงร้อยละ 8.99

3. ยางแท่ง (STR20) ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 45.60 บาท ลดลงจาก 50.25 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา กิโลกรัมละ 4.65 บาท หรือลดลงร้อยละ 9.25

4. น้ำยางข้น ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 41.55 บาท ลดลงจาก 42.38 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา กิโลกรัมละ 0.8 บาท หรือลดลงร้อยละ 1.96บาท

ณ ท่าเรือสงขลา

1. ยางแผ่นรมควันชั้น 1 ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 57.20 บาท ลดลงจาก 62.76 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา กิโลกรัมละ 5.56 บาท หรือลดลงร้อยละ 8.86
2. ยางแผ่นรมควันชั้น 3 ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 56.05 บาท ลดลงจาก 61.61 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา กิโลกรัมละ 5.56 บาท หรือลดลงร้อยละ 9.02
3. ยางแท่ง (STR20) ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 45.35 บาท ลดลงจาก 50.00 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา กิโลกรัมละ 4.65 บาท หรือลดลงร้อยละ 9.30
4. น้ำยางข้น ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 41.30 บาท ลดลงจาก 42.13 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา กิโลกรัมละ 0.83 บาท หรือลดลงร้อยละ 1.97


2. สรุปภาวะการผลิตการตลาดและราคาในตลาดต่างประเทศ


ราคาซื้อขายล่วงหน้าตลาดสิงคโปร์และตลาดโตเกียวลดลง เนื่องจาก ราคาน้ำมันมีแนวโน้มปรับตัวลดลง และ นักลงทุนกังวลภาวะเศรษฐกิจจีนไตรมาสแรกของปีที่ขยายตัวต่ำสุดในรอบ 7 ปี อย่างไรก็ตาม ปัจจัยบวก ได้แก่ การที่นักลงทุนขารับข่าวธนาคารจีนประกาศอัดฉีดเงินเข้าตลาด และยอดจำหน่ายบ้านใหม่ของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบ 8 ปีองค์การศึกษาเรื่องยางระหว่างประเทศ (IRSG) คาดว่า ปี 2559 แนวโน้ม ความต้องการใช้ยางธรรมชาติทั่วโลก จะมากกว่าการผลิตประมาณ 1.5 – 2.0 แสนตัน และคาดว่า สัตว์เลี้ยง ธรรมชาติปลายปี 2559 จะอยู่ที่ระดับ 2.2 ล้านตัน สำหรับปริมาณการใช้ยางทั่วโลกทั้งยางสังเคราะห์และยาง ธรรมชาติปี 2558 เพิ่มขึ้นจากปี 2557 ร้อยละ 1.4 (มีการใช้ยางธรรมชาติเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.8 และมีการใช้ยาง สังเคราะห์เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.1) เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจจีนและบราซิลซบเซา ทำให้การใช้ชะลอลงในประเทศ จีน สหรัฐฯ และประเทศในทวีปอเมริกาสมาคมกลุ่มประเทศผู้ผลิตยางธรรมชาติ (ANRPC) คาดการณ์ว่า ผลผลิตยางธรรมชาติในปี 2559 จะน้อยกว่าความต้องการใช้ เนื่องจาก ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาราคาตกต่ำ ไม่ จูงใจให้เกษตรกรปลูกเพิ่ม โดยในอนาคตประเทศอินเดีย จะเป็นตลาดนำเข้าที่นอกจากจีน เนื่องจากปี 2559 มีการนำเข้าเพิ่ม 40% หรือประมาณ 4 แสนตัน การขยายการปลูกเพิ่มมีความยุ่งยาก ยางแผ่นรมควันชั้น 3ราคาซื้อขายล่วงหน้าตลาดสิงคโปร์ เฉลี่ยกิโลกรัมละ 151.63 เซนต์สหรัฐฯ (53.70 บาท) ลดลงจาก 172.12 เซนต์สหรัฐฯ (60.69 บาท) ของสัปดาห์ที่ผ่านมา กิโลกรัมละ 20.49 เซนต์สหรัฐฯ หรือ ลดลงร้อยละ 11.90ราคาซื้อขายล่วงหน้าตลาดโตเกียว เฉลี่ยกิโลกรัมละ 163.78 เยน (52.55 บาท) ลดลงจาก 175.78 เยน (56.35 บาท) ของสัปดาห์ที่ผ่านมา กิโลกรัมละ 8.01 เยน หรือลดลงร้อยละ 4.92

--ข่าวการผลิต การตลาด ผลิตผลการเกษตร ประจำวันที่ 23 - 29 พฤษภาคม 2559--

ที่มา ข่าวอินโฟเคสท์ 2 มิ.ย. 59

ตลาดกลางยางพารานครศรีธรรมราช มียางกว่าห้าหมื่นกิโลกรัมเข้าประมูล ราคาปรับตัวเพิ่มขึ้น

 แหล่งที่มา : สวท.นครศรีธรรมราช

 วันที่ข่าว : 2 มิถุนายน 2559

ตลาดกลางยางพารานครศรีธรรมราช มียางกว่าห้าหมื่นกิโลกรัมเข้าประมูล ราคาปรับตัวเพิ่มขึ้น

ตลาดกลางยางพารานครศรีธรรมราช แจ้งการซื้อขายยางแผ่นดิบ ยางแผ่นรมควัน โดยวิธีการประมูล ประจำวันที่ 2 มิถุนายน 2559 มีราคาดังต่อไปนี้ ยางแผ่นดิบ ความชื้น 1-3% กิโลกรัมละ 54.76 บาท ปรับเพิ่มขึ้น 6.68 บาท ยางแผ่นดิบ ความชื้น 3-5% กิโลกรัมละ 53.76 บาท ปรับเพิ่มขึ้น 6.69 บาท ยางท้องถื่น กิโลกรัมละ 51.40 บาท ปรับลดลง 80 สตางค์ ยางแผ่นรมควัน ชั้น 1-3 กิโลกรัมละ 57.57 บาท ปรับลดลง 2 สตางค์ ยางแผ่นรมควัน ชั้น 4 กิโลกรัมละ 55.98 บาท ปรับเพิ่มขึ้น 10 สตางค์ ยางแผ่นรมควัน ชั้น 5 กิโลกรัมละ 54.00 บาท ราคาคงที่ ยางฟอง กิโลกรัมละ 53.17 บาท ปรับเพิ่มขึ้น 12 สตางค์ ยางคัทตั้ง กิโลกรัมละ 45.55 บาท ปรับลดลง 1.56 บาท สถานการณ์ราคาขายประจำวัน มีปริมาณยางแผ่นรมควันเข้า ตลาดกลางยางพารานครศรีธรรมราช 59,000 กิโลกรัม ราคาน้ำยางสด กิโลกรัมละ 55.50 บาท ปรับลดลง 50 สตางค์ ราคาขายตลาดล่วงหน้า ตลาดสิงคโปร์ ราคาเสนอซื้ออยู่ที่ 53.26 บาทต่อกิโลกรัม ราคาเสนอขายอยู่ที่ 54.50 บาทต่อกิโลกรัม ตลาดเซียงไฮ้ ราคาอยู่ที่ 54.40 บาทต่อกิโลกรัม ปรับตัวเพิ่มขึ้น 32 สตางค์ต่อกิโลกรัม ตลาดโตเกียว ราคาอยู่ที่ 51.15 บาทต่อกิโลกรัม ปรับลดลง 3 สตางค์ต่อกิโลกรัม

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : สุยุทธ พิทักษ์มงคล

Rewriter : ชลิตา กลิ่นชัย

สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ : <http://thainews.prd.go.th>